



โครงการวิจัยวิชาการขนาดเล็ก (Mini Research) ”

เรื่อง “ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการ
การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า : ศึกษากรณีการสวม
ใส่หน้ากากอนามัยของผู้พักอาศัย ในหมู่บ้านแสนสราญ 2
ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โดย

พศ.ดร. ปิติเทพ อยู่ยืนยง
ดาวน์โหลดเมื่อ 29/03/2566 14:34:58 และหมดอายุ 28/04/2566
อ. อรพิน สร้อยญาณะ

สิงหาคม 2565

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยวิชาการขนาดเล็ก (Mini Research)

เรื่อง “ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า :

ศึกษากรณีการสวมใส่หน้ากากอนามัยของผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน แสนสราญ 2

ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่”

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติเทพ อยู่ยืนยง

อาจารย์อรพิน สร้อยญาณะ

สิงหาคม 2565

โดย วราลักษณ์ นาคเสน

ดาวน์โหลดเมื่อ 29/03/2566 14:34:58 และหมดอายุ 28/04/2566

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนำ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า : ศึกษากรณีการสวมใส่หน้ากากอนามัยของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านแสนสรายุ 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่” เป็นการศึกษาวิจัยในระหว่างเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อต้องการศึกษาถึงนิติตระหนัก (Legal Awareness) และความร่วมมือ (Collaboration) ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้า

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง อาทิ หมู่บ้านแสนสรายุ 2 เทศบาลตำบลบ้านแหวนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติตนของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า อีกทั้งงานวิจัยฉบับนี้ยังมุ่งศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น และจุดด้อย จากการดำเนินมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนามาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า : ศึกษากรณีการสวมใส่หน้ากากอนามัยของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านแสนสราญ 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่” เป็นการวิจัยวิชาการขนาดเล็ก (Mini Research) ที่ต้องการศึกษาถึงนิติตระหนัก (Legal Awareness) และความร่วมมือ (Collaboration) ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) และการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย (Opinion Hearing)

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาและทำแบบสัมภาษณ์จำนวน 157 คน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแสนสราญ นานกว่า 2 ปี จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 78.34 และจำนวน 34 คน ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ปี อาศัยอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จำนวน 132 คน คิดเป็น 84.07 ทำให้สามารถศึกษาถึงพฤติกรรมที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และรู้สึกถึงพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากเป็นพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมาในชีวิตประจำวัน ที่เพิ่มความลำบากทั้งในด้านของพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ

จากการศึกษายังพบปัญหาทางกฎหมายบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า อาทิ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว (medical condition) หรือกลุ่มมีความพิการทางกายจนไม่อาจสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้

ตามปกติ (disability that precludes wearing a mask) อย่างชัดเจน คงให้อำนาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปรับใช้กฎหมายตามข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป อีกทั้งประเทศไทยยังปราศจากแนวปฏิบัติในการใช้อำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (Guidelines on the Exercise of Discretionary Powers) ทำให้ขาดมาตรฐานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้บุคคลที่ไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้หันมาร่วมมือปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย